



ที่ กษ ๐๔๑๑/๗๗๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕
๑/๕๗ ถนนเทพารักษ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
จำนวน ๑ คั่น ครั้งที่ ๓

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
หมายเลขทะเบียน นข - ๑๘๔๔ อุดรธานี ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน
เชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๑ คั่น ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ เนื่องจากได้รับครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ทดแทน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จึงขอส่งประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางปนัดดา ทองเหลือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕

โทร. ๐-๔๓๔๒-๔๗๘๐

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๗๘๑



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕
เรื่อง ขยายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ประสงค์จะขยายทอดตลาดรถยนต์ราชการหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการเนื่องจากได้รับครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน เชื้อเพลิง ดีเซล หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๔๔ จังหวัดอุดรธานี

การขยายทอดตลาดจะกระทำ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เลขที่ ๑/๕๗ ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู่ประมูลราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ทางเว็บไซต์ <http://region5.cad.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๔๒ ๔๗๘๐ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันขยายทอดตลาด และเข้าดูครุภัณฑ์ที่จะขยายทอดตลาดนี้ได้ในวันขยายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ที่จะทำการขยายทอดตลาด ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาแต่ไม่ได้ดูครุภัณฑ์นี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว โดยกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการขยายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลต้องอ่านประกาศขยายทอดตลาด ตลอดจนตรวจสภาพรถยนต์ที่จะประมูลด้วยตนเองให้แน่ชัดเสียก่อนเข้าประมูล ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ในวันเวลาราชการ เมื่อตกลงประมูลได้แล้วถือว่าผู้ประมูลได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตลอดแล้ว จะได้แย้งมิได้

๒. การขยายทอดตลาดให้สุ้ราคาโดยวิธีประมูลด้วยวาจา เริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำตามกำหนดของคณะกรรมการ การกำหนดราคาจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือมากกว่า และคณะกรรมการจะพิจารณาผู้เสนอราคาสูงสุด ให้เป็นผู้ชนะการประมูล

๓. ผู้เข้าประมูลจะต้องลงชื่อแสดงความจำนง โดยแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ทำการขยายทอดตลาด ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เลขที่ ๑/๕๗ ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และจะเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล

๔. ผู้เข้าประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่น จะต้องมืหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๕. ผู้เข้าประมูลกระทำการในนามนิติบุคคล จะต้องมืหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๖. ผู้เข้าประมูลราย่อมผันความผูกพันในราคาที่ยื่นสู้ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปและหรือเมื่อมีการถอนทรัพย์สินนั้นจากการขยายทอดตลาด

/๗. ผู้ประมูลราคา...

๗. ผู้ประมูลราคาสูงสุดที่เป็นผู้เสนอราคาได้ จะต้องชำระเงินโดยใช้บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของผู้ประมูลได้ผ่านเครื่อง EDC ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีที่ ๕ หรือวางมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่เสนอได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาด โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๘. การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ออกไปจากบริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ผู้ซื้อต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

ผู้ซื้อต้องนำครุภัณฑ์ออกจากบริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ทันทีภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน หากไม่ขนย้ายไปภายในกำหนดและไม่มีเหตุผลอันควร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จะยึดเงินที่ได้รับชำระตามข้อ ๗ ทันที และจะถือว่าผู้ซื้อสละกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๙. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดนี้ ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นและได้มีการชำระราคาเต็มจำนวนแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางปนัดดา ทองเหลือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติมการประมูลรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน

๑. ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถเริ่มเข้าดูทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด และลงชื่อเข้าร่วมประมูลได้ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เลขที่ ๑/๕๗ ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้

๒. เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มทำการประมูล เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประมูลจะขานชื่อผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประมูลตามลำดับจนครบ หากรายได้ไม่อยู่ในสถานที่ทำการประมูลจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้

๓. ผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้อยู่ก่อนนำทรัพย์สินออกจากบริเวณที่ทำการประมูลจะต้องทำการ ลบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ที่ปรากฏอยู่บนทรัพย์สินออกทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นำทรัพย์สินออกจากบริเวณดังกล่าว

๔. ผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้อยู่ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายประกาศ
บัญชีรายการรถยนต์ที่จะทำการขายทอดตลาด
ตามประกาศของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕

ลำดับ ที่	ประเภทรถ	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขตัว รถ	เลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	อายุ การใช้ งาน	ราคากลาง (บาท)
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ตู้นั่งสี่ตอน	NISSAN URVAN	JN1VG4E25 Z0702067	นข ๑๘๔๔ อุดรธานี	๑๙ พ.ค. ๒๕๔๘	๑๖ ปี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐